



## บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
เลขที่รับ ๑๑๓๕  
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๔-๐๓ น.

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๗๘ โทรสาร ๐๒๒๗๓ ๐๘๙๔  
ที่ มท ๐๗๐๒.๔/ ๑๑๓๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

เรียน รองอธิบดี รก.ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง รก.สถาปนิกใหญ่ รก.วิศวกรใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม  
ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่ง  
ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ที่ ๕๓๕ /๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๘๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม จำนวน ๑๐ ราย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ เขต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง รวดเร็ว เหมาะสม ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๘๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม จำนวน ๑๑ ราย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ เขต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจินตนา อังจรรุศิลา)  
นักวิชาการบุคคลชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

แนบท้ายคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๕๙๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๑	นายต๋นย์ สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง  ปฏิบัติราชการส่วนกลาง	๑. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๒	นายสถิตย์ อินทมาระ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน	๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน การกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ของงานที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการตัดสินใจ ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับนโยบาย ๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
๓	นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง		
๔	นายอิทธิพงษ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง ๒ จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว	



ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๕	นายพรภรณ เตชมงคลภาวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลยหนองคายหนองบัวลำภู เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ	๑. ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๖	นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม	๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน การกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ของงานที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการตัดสินใจ ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระบอบนโยบาย ๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
๗	นายสมพร กาญจนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี	
๘	นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์	
๙	นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่	



ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๑๐	นายสังกรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี	๑. ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ใน การปฏิบัติงานของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานใหม่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๑๑	นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณผล จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ	๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน การกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้ข้อมูลหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ของงานที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการตัดสินใจ ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับนโยบาย ๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน